



ประกาศเทศบาลตำบลเคียนซา

เรื่อง มาตรการในการให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม ในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเคียนซา

ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ประกอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๕๖ มาตรา ๘ วรรค ๑ (๓) (๔) และการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้กำหนดให้การบริหารราชการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน นั้นส่วนราชการจะต้องดำเนินการโดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการสาธารณะจากภาครัฐ และจะต้องมีแนวทางในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และให้หน่วยงานของรัฐมีมาตรการให้ประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นั้น

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลเคียนซาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเพื่อประโยชน์ของทางราชการ สอดคล้องกับประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของนายกเทศมนตรีตำบลเคียนซา ที่จะปฏิบัติราชการโดยโปร่งใส เป็นธรรมเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ตลอดจนให้ความสำคัญและเปิดโอกาสให้ประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการและมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ รวมถึงสามารถตรวจสอบการดำเนินการตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดไว้ จึงกำหนดมาตรการ ในการให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเคียนซา ดังนี้

แนวทางการให้ประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน

๑. การเข้าร่วมการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเคียนซาในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นการจัดงานประเพณีโครงการงานวันสำคัญ กิจกรรมต่างๆของเทศบาลฯ

๒. จัดให้มีช่องทางให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น แนะนำ ให้คำปรึกษา ผ่านสื่อออนไลน์ของเทศบาลฯ (เว็บไซต์ สื่อโซเชียลมีเดีย เป็นต้น)

๓. เผยแพร่วิธีการ หรือขั้นตอนการมีส่วนร่วมของประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งในหน่วยงานและสื่อสาธารณะของหน่วยงานอย่างเปิดเผย

๔. กำหนดให้มีระบบดำเนินงานสร้างการมีส่วนร่วม หรือรับฟังความคิดเห็นของประชาชน หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการดำเนินงาน ประกอบด้วย ๓ ขั้นตอน คือ ก่อนวางแผนดำเนินงาน ระหว่างดำเนินงาน และหลังดำเนินงาน

๕. ส่งเสริม สนับสนุน การมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายภายนอก โดยเฉพาะ ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ให้เกิดความร่วมมือเป็นคู่เฝ้าระวัง การแจ้งเบาะแส และรณรงค์สร้างความรู้ ความเข้าใจในภารกิจหน้าที่ วิธีการดำเนินงานของหน่วยงาน ซึ่งเน้นการปลอดการทุจริตเพื่อให้เกิดพลังเข้มแข็ง ช่วยป้องกันการทุจริต และประพฤติมิชอบ

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒



(นายโกวิท แสงตะวันวงศ์)

นายกเทศมนตรีตำบลเคียนซา